
ศธ.เดินหน้าแก้หนี้ พร้อมรีโนเวทโรงเรียน-ตึกเก่า ปรับปรุงเป็น
"บ้านพักครู"
นำเสนอเมื่อ : 8 ม.ค. 2565

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบนโยบายว่าปี 2565
เป็นปีแห่งการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน ในส่วนของ ศธ.
ให้ความสำคัญและได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามาบ้างแล้ว

ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน
ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และสถาบันการเงินต่างๆ
ซึ่งปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมากกว่า 100 แห่ง แต่ละแห่งมีนโยบายการทำงานที่แตกต่างกัน ที่ผ่านมา
ศธ.เน้นแก้ปัญหาหนี้สินครูในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูก่อน โดยให้ลดดอกเบี้ย เพื่อลดภาระครู ที่ผ่านมา
ศธ.ได้ส่งหนังสือถึงประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทุกแห่ง
ให้สมัครเข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน
ขณะนี้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกว่า 20 แห่งที่สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว
ส่วนมาตรการอื่นๆอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อปรับระเบียบกฎเกณฑ์ให้สอดรับกันเพื่อช่วยเหลือครูต่อไป

อย่างไรก็ตาม ตนได้มอบหมายให้นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ ศธ. และนายสุทิน
แก้วพนา รองปลัด ศธ.
ศึกษารายละเอียดต่อไปว่าจะให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่เหลือว่าจะเข้ามาเชื่อมโยงเพื่อลดหนี้ครูต่อไป
คาดว่าเรื่องดังกล่าวจะสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่เน้นแก้ปัญหาหนี้สินทั้งระบบ

 “ยอมรับว่าปัญหาหนี้ครูถือเป็นหนี้ก้อนใหญ่ ที่
ศธ.ต้องการที่จะสะสางเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูทั่วประเทศ
การแก้ปัญหาหนี้ครูทั้งระบบกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคงไม่สามารถทำได้เสร็จทั้งหมด
แต่จะสอดรับกับนโยบายแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนของรัฐบาล” รมว.ศธ. กล่าว

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี มอบแนวทางการพัฒนาบ้านพักข้าราชการกระทรวงต่างๆ
เพราะรัฐบาลต้องการดูแลสวัดิการและสวัสดิภาพของข้าราชการทุกภาคส่วน ในส่วนของ ศธ.
มีโครงการพัฒนาบ้านพักครู เพื่อให้ครูได้รับสวัสดิการที่ดี เพราะปัจจุบันบ้านพักครูหลายแห่งมีสภาพทรุดโทรม โดย
ศธ.ตั้งเป้าไว้ว่าจะนำโรงเรียนที่ถูกควบรวมในพื้นที่ต่างๆ และมีอาคารปล่อยทิ้งร้างไว้
เราจะนำมารีโนเวทใหม่ให้เป็นอาคารบ้านพักครู และศูนย์การเรียนรู้
เบื้องต้นได้วางแผนไว้แล้วว่าจะนำร่องโครงการนี้ในอำเภอหรือพื้นที่ใดบ้าง ศธ.จะเร่งนำเสนอแผนให้นายกรัฐมนตรี
และ ครม.พิจารณาต่อไป
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